



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ระดมความคิดเห็น	สยามรัฐ
2. 'นฤมล'นำทีมหารือCAWAชี้ตลาดจีนมั่นใจสินค้าเกษตรไทย	แนวหน้า
3. ตั้งเป้าส่งออก เพิ่มเป็น 1.9-2 ล้านล้านบาท	เดลินิวส์
4. 'อิทธิ'ติดตามแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนทุเรียนส่งจีน	แนวหน้า
5. หนุนปลูกพืชอาหารสัตว์ แก้ปัญหาขาดแคลน	เดลินิวส์
6. เคาะจ่ายชวานาลงทะเบียน1พันไร่	เดลินิวส์
7. นบข.รับจบแก้ราคาข้าวตก	ไทยรัฐ
8. นบข.เคาะจ่าย ไร่ละพันบาท ช่วย"ชวานา"	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
9. ปีทองเกษตรลดระดับสู่ปีทองแดง "ข้าว-มัน" วูบ จับตา "ปาล์ม" คิวต่อไป	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. คอสมัน: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ชกส.สุพรรณบุรีเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรกรกรมยั่งยืน	เดลินิวส์
12. อำนาจเจริญ เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	แนวหน้า

\*\*\*\*\*

# สังคม สยามรัฐ

โรงแรมอควิน แกรนด์ คอนเวนชัน



■ ระดมความคิดเห็น...**ดร.กาญจนา ขวัญเมือง รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง การส่งเสริมสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศผ่านระบบราง ภายใต้โครงการบริหารจัดการภาคเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการตลาด โดยมี **อดุลย์ โชตินิสากรณ์ ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ ชงชัย วณิชวิกรม เอกราช ตริลพ กฤษ เอี่ยมฐานนท์ และ นริศรา เอี่ยมคุ้ย** ร่วมสัมมนา ที่โรงแรมอควิน แกรนด์ คอนเวนชัน

# 'นฤมล'นำทีมहारือCAWA ชี้ตลาดจีนมั่นใจสินค้าเกษตรไทย

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รวบรวมเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ หารือกับนายหมางเจิงจวิน ประธานสมาคมตลาดค้าส่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Agriculture Wholesale Market Association : CAWA) เพื่อแสวงหาโอกาสในการค้าสินค้าเกษตรของไทย

ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า บริษัท CAWA ได้นำเข้าสินค้าเกษตรต่างๆ จากไทย เช่น ทุเรียน มังคุด ลำไย โดยมีการนำเข้าทุเรียนมากที่สุด รวมมูลค่า 83 ล้านหยวน ซึ่งทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในตลาดจีน โดยมีปริมาณการนำเข้าทุเรียนสดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกุ้งขาวแวนนาไมจากไทย 177.3 ตัน คิดเป็นมูลค่า 10.61 ล้านหยวน และตั้งแต่จีนระงับการนำเข้าสินค้าประมงจากญี่ปุ่น CAWA เห็นว่า ไทยจะมีโอกาสในการส่งออกสินค้าประมงเพิ่มมากขึ้น บริษัท CAWA ขอให้ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกที่มีคุณภาพดีของไทยมายังจีน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคชาวจีน

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยี เช่น รหัสติดตาม (traceability code) เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในจีน ซึ่งสามารถสแกนรหัสและรู้ได้ทันทีว่าสินค้านี้มาจากประเทศไหน การสร้างระบบแหล่งที่มาของสินค้าให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ในอนาคต และเพื่อให้สามารถสร้างความได้เปรียบด้านแบรนด์ที่สำคัญในรสชาติและความประทับใจของผู้บริโภคชาวจีน

ศ.ดร.นฤมลกล่าวต่อว่า ประเทศจีนเป็นคู่ค้าสำคัญของไทย โดยสินค้าเกษตรไทยส่ง

ออกเงินมากเป็นอันดับ 1 และมีแนวโน้มส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน สินค้าจีนก็ส่งออกไปยังไทยมากเช่นกัน ไทยและจีนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (กรม.) ได้อนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เพื่อให้ไทยสามารถขนส่งสินค้าเกษตรไปจีนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ส่วนเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ไทยและจีนได้ลงนามพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบกักกันโรค และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ของกรมประมงที่มาจากทะเลเลี้ยงส่งออกมายังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และหวังว่าจะมีการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำคุณภาพของไทยมายังจีนเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีนโยบายขับเคลื่อนการส่งออกโคมีชีวิด และผลิตภัณฑ์จากไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้มีการเดินทางเจรจากระดับเปิดตลาดมาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) และจะมีความร่วมมือในระยะอันใกล้นี้ ซึ่งตลาดจีนยังมีความต้องการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากไทย จึงเป็นโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดไปยังจีนได้



## ตั้งเป้าส่งออก เพิ่มเป็น 1.9-2 ล้านล้านบาท

ดร.นฤมล วิทยานุกูล รมว. เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงนโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าภายใต้การบริหารงานได้ให้ความสำคัญและดำเนินการต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 2 เรื่อง คือ เกษตรมูลค่าสูงและเกษตรยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ได้เดินหมากในการเพิ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยให้เกษตรกรเล็งเห็นถึงโอกาสและความสำคัญ หากมีพื้นที่เหมาะสมก็สามารถหัน

เพื่อผลักดันการส่งออกต่อไป เมื่อดูรายได้เกษตรกรในปัจจุบันแล้วพบว่า เกษตรกรมีรายได้อยู่ 2 ช่องทาง คือ รายได้จากภาคการเกษตรอยู่ที่ 2.2 แสนบาทต่อปี และรายได้้นอกภาคการเกษตรกว่า 2 แสนบาทต่อปี แต่รายได้จากภาคการเกษตรมีเรื่องของต้นทุน ดังนั้น รายได้สุทธิจะอยู่ที่ 89,000 บาทต่อครัวเรือน ทำให้เล็งเห็นว่าจำเป็นจะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

สินค้าเกษตรออกสู่ตลาดเป็นปริมาณมาก ไม่ว่าจะเป็นข้าว ยางพารา และผลไม้ เป็นต้น สำหรับผลผลิตยางพาราซึ่งเบื้องต้นได้มอบนโยบายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทำโครงการสินเชื่อชะลอการขาย เพื่อลดข้อจำกัดที่เกษตรกรต้องนำผลผลิตไปขายทันทีเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคายางพาราตกต่ำ ส่วนสินค้าข้าว กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุน



นโยบายของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ทำโครงการสินเชื่อชะลอการขาย สินค้าข้าว ซึ่งโครงการเหล่านี้ล้วนเป็นการดูแลช่วยเหลือเกษตรกร

มาเพาะปลูกได้ เช่น กาแฟ ถั่วเหลือง โกโก้ โดยเราพร้อมสนับสนุนตลอดห่วงโซ่อุปทานไปจนถึงช่องทางจำหน่าย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงาน เช่น กระทรวงพาณิชย์ ผ่านสำนักงานทุกเกษตรที่อยู่ต่างประเทศ

และยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรเพื่อให้ “กินดีอยู่ดี” สำหรับภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ โดยเฉพาะการดูแลพี่น้องเกษตรกร ตั้งแต่ต้นน้ำ ซึ่งได้ให้ความสำคัญห่วงและความสำคัญมาก ในช่วงที่ผลผลิต

ออกสู่ตลาดจนเกินไป ส่วนสินค้าเกษตร ไทยภาพรวม ส่งออก ในปี 2567 ที่ผ่านมามีมูลค่า 1.8 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออกผลสด มูลค่า 1



ด้านล้านบาท ส่วนสินค้าเกษตรแปรรูป มีมูลค่า 8 แสนล้านบาท มูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 7.5% และในช่วง 3 ปีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดจีนที่ยังคงอันดับ 1 ของตลาดการส่งออก รองลงมาคือ ญี่ปุ่น สหรัฐ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และเชื่อว่าในปี 2568 นี้โอกาสที่มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จะเพิ่มขึ้น 1.9-2 ล้านล้านบาท ก็คาดหวังว่าเราทำได้.



## 'อิทธิ'ติดตามแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนทุเรียนส่งจีน

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาการส่งออกทุเรียนหอมสีไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 4/2568 เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามมาตรการควบคุมการปนเปื้อนสารห้ามใช้ในทุเรียนผลสดส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนติดตามกระบวนการอายุทุเรียนส่งออกที่ตรวจพบสารปนเปื้อนแคดเมียมและ BY2 และเตรียมแผนรับมือผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้

พร้อมกันนั้น นายอิทธิ ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางเดียวกันให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งเตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาว และมาตรการรองรับอื่นๆ ควบคู่กันไป โดยต้องดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดและตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดส่งออกต่อไป



## หนุนปลูกพืชอาหารสัตว์ แก้ปัญหาขาดแคลน

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากได้ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่กระบือป่วยและล้มตายจำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งความคืบหน้าล่าสุด ได้รับรายงานว่าไม่พบกระบือป่วยและตายเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 67 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตามหญ้าอาหารสัตว์เป็นสิ่งจำเป็นต้องมีให้เพียงพอตลอดทั้งปี เพื่อป้องกันปัญหากระบือขาดแคลนอาหารในช่วงภัยแล้ง โครงการชลประทานเชียงราย และปศุสัตว์จังหวัด จึงได้ร่วมมือกันในการวางแผนปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่เวียงหนองล่อง ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย พร้อมจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โดยแบ่งแผนการปลูกออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การปรับพื้นที่บริเวณจุดทิ้งดินให้เป็นแปลงเพาะพันธุ์หญ้าประมาณ 50 ไร่ ส่วนระยะที่ 2 จะเพาะปลูกหญ้าอีกประมาณ 300 ไร่ เพื่อนำไปขยายผลให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในระยะยาวต่อไป เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแหล่งอาหารเลี้ยงสัตว์ในระยะยาว

ส่วนสถานการณ์โดยภาพรวมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย รายงานว่าเวียงหนองล่องมีจำนวนกระบือประมาณ 962 ตัว มีกระบือป่วยสะสม 155 ตัว หายป่วย 150 ตัว คิดเป็นร้อยละ 96.8 ป่วยแล้วตาย 5 ตัว คิดเป็นร้อยละ 3.2 ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ระดมทีมสัตวแพทย์เคลื่อนที่เข้าฟื้นฟู

สุขภาพกระบือ ทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย วัคซีนป้องกันโรคคอกวน การถ่ายพยาธิในทางเดินอาหาร การฉีดพ่นน้ำยามาเชื้อในกอกสัตว์ของเกษตรกร อีกทั้งยังได้เข้าช่วยเหลือด้านพืชอาหารหยาบ รวม 121,512 กิโลกรัม ให้กับปางควายเวียงหนองล่องทั้ง 3 ปาง ได้แก่ ปางกระบือบ้านป่าสัก หลวง ปางกระบือบ้านต้นยาง และปางกระบือบ้านห้วยน้ำราก ในช่วงวันที่ 14 พ.ย.-18 ธ.ค. 67 ซึ่งปัจจุบันกระบือได้รับการฟื้นฟูจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

สำหรับ “เวียงหนองล่อง” เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 14,000 ไร่ ในเขต 2 อำเภอ คือ อ.แม่จัน และ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เก็บกักน้ำได้ 8 ล้าน ลบ.ม. เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นถิ่นและการเลี้ยงควายเป็นหลัก แต่ในระยะเวลาต่อมาแหล่งน้ำมีสภาพตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของตะกอนดินและปัญหาวัชพืช กรมชลประทานจึงดำเนินโครงการพัฒนาแก้มลิงเวียงหนองล่องพร้อมอาคารประกอบ การดำเนินงานงบประมาณปี 2565 - 2570 โดยขุดลอกตะกอนดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บกักน้ำให้มากขึ้น เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำได้ 18.437 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 11,000 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 10,008 ครัวเรือน เพื่อสนับสนุนความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ทั้งด้านการอุปโภคบริโภค การเกษตร และการปศุสัตว์ได้อย่างเพียงพอ.



# เคาะจ่ายชานา ลงทะเบียน 1 พัน/ไร่ ค้าภายในยกเล็ก จํานำฉาง-ชดเชย

ไฟเขียวแจกชานาไร่ละ 1,000 ไร่ละ 10 ไร่ เฉพาะ  
ชานาที่ลงทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นบช.  
เผยใช้งบประมาณ 2.8 พันล้าน โดยขอ ♦ อ่านต่อหน้า 14

ชานา □ ต่อจากหน้า 1  
จัดสรรจากงบกลาง เตรียมเสนอเข้ากรม.  
เพื่อขออนุมัติโดยเร็วที่สุด “อธิบดีกรม  
การค้าภายใน” เผยเตรียมยกเล็ก 3  
มาตรการพาณิชย์จํานำฉาง-ชดเชย  
ดอกเบีย

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. นายพิชัย นริพ  
ทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่  
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหาร  
ข้าวแห่งชาติ (นบช.) มีมติใช้งบประมาณ  
2.8 พันล้านบาท ในการช่วยเหลือชานา  
ที่ปลูกข้าวนาปรัง โดยจะให้ไร่ละ 1 พัน  
บาท รายจะไม่เกิน 10 ไร่ ให้เฉพาะชานา  
ที่ลงทะเบียนกับกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ในการ  
ปลูกพืช หรือปรับปรุงพันธุ์ให้มี  
ประสิทธิภาพ

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรม  
การค้าภายใน กล่าวว่า ในปี 67 มีชานา  
ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ จำนวน  
3.32 แสนครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 5.5  
ล้านไร่ และสำหรับปี 68 ก็ยังเปิดโอกาส  
ให้เกษตรกรลงทะเบียนจนถึง 30 เม.ย. นี้  
กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง  
เกษตรฯ การช่วยเหลือในครั้งนี้ จะไม่ได้  
เป็นการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง จะเป็นแค่  
ครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย หลังจากนั้น  
ต้องใช้กลไกอื่น สำหรับมาตรการช่วย

เหลืออื่น มาตรการ แก่ชานาที่ปลูกข้าว  
นาปรัง เช่น การช่วยเหลือค่าเก็บข้าวใน  
โกดัง ก็จะไม่มีแล้วแต่จะใช้มาตรการนี้  
มาตรการเดียว

“เราพิจารณาจากทุก ๆ มาตรการที่  
มีอยู่ และได้ข้อจำกัดและข้อดีข้อเสีย  
แล้ว เห็นว่ามาตรการนี้ สามารถช่วยเหลือ  
ชานาได้โดยตรงที่สุด ส่วนการช่วยเหลือ  
ด้วยการให้เงินสำหรับชานาที่ไม่เผาฟาง  
ข้าว และชานาที่อยู่ในพื้นที่รับน้ำ ตามที่  
คณะกรรมการฝ่ายผลิตของกระทรวง  
เกษตรฯ เสนอมา นั่น ที่ประชุมเห็นว่าอาจ  
เป็นการช่วยเหลือที่ไม่ตรงจุดในเวลานี้”  
นายวิทยากร กล่าวและว่า มาตรการช่วยเหลือ  
ไร่ละ 1 พันไม่เกิน 10 ไร่ “ไม่ได้  
เป็นการช่วยเหลือสำหรับราคาข้าวเปลือก  
นาปรังที่ตกต่ำในเวลานี้ แต่เป็นการช่วย  
เงินทุนให้เกษตรกรสำหรับการเพาะปลูก  
ในปีหน้า เพื่อปรับปรุงการผลิต หรือ  
เปลี่ยนการปลูกพืชชนิดอื่น หรือการ  
เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมต่อไป  
ไม่ได้เป็นการช่วยสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น  
ในขณะนี้ ดังนั้น แม้ว่าชานาที่ขายข้าว  
นาปรังออกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา ก็  
ยังได้รับเงินจากมาตรการนี้

สำหรับงบประมาณในโครงการนี้  
จะขอจัดสรรจากงบกลาง โดยจะนำเสนอ  
เข้ากรมเพื่อขออนุมัติโดยเร็วที่สุด ซึ่งครั้ง

นี้เป็นครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชย์ให้การ  
สนับสนุนการปลูกข้าวนาปรัง ฉะนั้นใน  
การพิจารณาช่วยเหลือจึงต้องพิจารณา  
อย่างรอบคอบ ไม่เหมือนข้าวนาปีที่มีการ  
ดำเนินการช่วยเหลืออยู่แล้ว

เมื่อถามว่า การช่วยเหลือการปลูก  
ข้าวนาปรังในครั้งนี้ จะเป็นการส่งสัญญาณ  
ที่ผิดให้ชานาหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมา  
รัฐบาลไม่สนับสนุนให้ปลูกข้าวนาปรัง  
นายวิทยากรกล่าวว่า หากเราย้อนกลับไป  
ปี 63-66 มีการช่วยเหลือเกษตรกร ชานา  
ถึง 4.28 แสนล้านบาท เฉลี่ยปีละกว่า 1  
แสนล้านบาท และในปี 67 มีการช่วย  
เหลือที่ลดลงเหลือประมาณ 6 หมื่นล้าน  
บาท ส่วนปีนี้ มีหลายปัจจัยที่ทำให้ราคา  
ข้าวที่เราผลิตในช่วงนี้ เกิดปัญหา ไม่ว่าจะ  
เป็นสถานการณ์การผลิตของอินเดียที่เพิ่ม  
ขึ้น และรวมถึงการผลิตของโลกที่เพิ่มขึ้น  
กดดันให้เกษตรกรนาปรังได้รับผลกระทบ  
นอกจากนี้ จะมีการตั้งคณะทำงาน ในการ  
จัดทำแผนระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาใน  
อนาคต เช่น ควรจะปลูกอะไร หรือจำนวน  
เท่าไรในพื้นที่ใด เพื่อตอบโจทย์ความ  
ต้องการของตลาดโลก.



# นบข.รับจบแก้ราคาข้าวตก

## ● จ่ายไร่ละพันปรับปรุงผลิต-มาตรการอื่นไม่พิจารณา

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มีนายพิชัย ชุมหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลังเป็นประธานว่า นบข.เห็นชอบมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทรายละไม่เกิน 10 ไร่เฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเงื่อนไขให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังบางส่วนไปปลูกพืชอื่นที่ให้มูลค่าสูงขึ้น หรือปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เป็นต้น ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติต่อไป

ด้านนายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปี 67 ราว 330,000 ครัวเรือน พื้นที่ 5.5 ล้านไร่ และปี 68 เปิดให้ขึ้นทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้ โดยมาตรการนี้จะมีผลย้อนหลังให้เกษตรกรที่ขายข้าวไปแล้ว คาดจะใช้งบ 2,800 ล้านบาทเตรียมเสนอให้ ครม.พิจารณาเพื่อขออนุมัติงบกลางสัปดาห์หน้า ส่วนมาตรการช่วยเหลือกรณีงดเผาตอซังฟางข้าวตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ นบข.ด้านการผลิต ที่ให้

เกษตรกรไร่ละ 500 บาทนั้น ไม่ได้เสนอให้ นบข.พิจารณา เพราะประเมินว่า ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุด

“มาตรการไร่ละ 1,000 บาท ไม่ใช่การช่วยเหลือราคาข้าวเปลือกนาปรังตกต่ำเวลานี้แต่เป็นการช่วยเงินทุนเพาะปลูกปีหน้าเพื่อปรับปรุงการผลิต ดังนั้นแม้ชาวนาขายข้าวนาปรังออกไปแล้ว ก็ยังได้รับเงินจากมาตรการนี้”

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เดือน ม.ค.-ก.พ.68 ส่งออกข้าวได้ 1.1 ล้านตัน ลดลง 32% เป็นการส่งออกข้าวขาว 503,558 ตัน ลดถึง 54% และข้าวหอมมะลิ 255,414 ตัน เพิ่มขึ้น 1% ส่วนไตรมาส 1 ปีนี้ คาดส่งออกได้ไม่เกิน 2 ล้านตัน ลดลง 33% เทียบไตรมาสแรกปี 67 ที่ได้กว่า 3 ล้านตัน ขณะที่ทั้งปี 68 ตั้งเป้าส่งออกไว้ 7.53 ล้านตัน ลดลง 24.3% จากปี 67 ที่ส่งออกได้มากถึง 9.95 ล้านตัน เพราะอินเดียกลับมาส่งออกข้าวขาวอีกครั้งและผู้ซื้อหลายประเทศลดการนำเข้า โดยเฉพาะอินเดียซึ่งส่วนราคาข้าวไทยที่ตกต่ำขณะนี้ เช่น ข้าวสารขาว เหลือกิโลกรัม (กก.) ละ 13 บาท จาก 21-22 บาท น่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้ว.

# นบข.เคาะจ่าย ไร่ละพันบาท ช่วย“ชาวนา” นบข.เคาะจ่าย ไร่ละพันบาท ช่วยชาวนา

**ผู้จัดการรายวัน 360°** – นบข.ไฟเขียวจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ วงเงิน 2,867.23 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิต เปลี่ยนพื้นที่ปลูกนาปรังไปปลูกพืชอื่นที่มีมูลค่าสูง หรือปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวให้ตรงตามตลาดต้องการ พร้อมตั้งคณะทำงานกำกับดูแล ก่อนนำเสนอแผนให้ ครม.อนุมัติ **อ่านต่อหน้า 4**

**ผู้จัดการรายวัน360°** – นบข.ไฟเขียวจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ วงเงิน 2,867.23 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิต เปลี่ยนพื้นที่ปลูกนาปรังไปปลูกพืชอื่นที่มีมูลค่าสูง หรือปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวให้ตรงตามตลาดต้องการ พร้อมตั้งคณะทำงานกำกับดูแล ก่อนนำเสนอแผนให้ ครม.อนุมัติ “พิชัย” ยันเดินหน้าดูดซับปลายต่อ ร่วมมือผู้ผลิตข้าวถุง ห้าง กระตุ้นการบริโภค ดันส่งออกไปจีนและแอฟริกาได้

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการคณะกรรมการ

นโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เปิดเผยภายหลังการประชุม นบข. ครั้งที่ 1/2568 ที่มีนายพิชัย ชุมพรวิชิต รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรโดยตรงไร่ละ 1,000 บาท คนละไม่เกิน 10 ไร่ วงเงินงบประมาณ 2,867.23 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตให้ตรงกับตลาด และมอบกรมการค้าภายในดำเนินการเสนอ ครม.ต่อไป

“กระทรวงพาณิชย์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. ได้นำเสนอมาตรการตามข้อเรียกร้องของพี่น้องเกษตรกรทุกมาตรการ ซึ่งที่ประชุม นบข. ได้มีการพิจารณาและเห็นชอบร่วมกันในการมาตรการการสนับสนุนช่วยเหลือชาวนาในช่วงการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไร่ละไม่เกิน 10 ไร่ เฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเงื่อนไขให้เกษตรกรวางแผนปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังบางส่วนไปปลูกพืชอื่นที่มีมูลค่าสูงขึ้น หรือปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวที่เพาะปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เป็นต้น” นายพิชัยกล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย จะร่วมกันกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสม และเกษตรกรสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้สอดคล้องกับกลไกตลาด ก่อนนำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติและจัดสรรงบประมาณต่อไป โดยจะให้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินการด้านการพัฒนาการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้เป็นที่ต้องการของตลาด อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ

รายได้ให้กับเกษตรกร และสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในด้านการตลาดข้าวทั้งภายในและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินมาตรการดูดซับผลผลิตข้าวต่อไป โดยกรมการค้าภายในจะร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงและโมเดิร์นเทรด ห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างท้องถิ่น จัดทำข้าวถุงราคาประหยัด และการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ เป้าหมาย 500,000 ตัน และจะเดินหน้าผลักดันการส่งออกข้าว โดยกรมการค้าต่างประเทศ จะขอความร่วมมือ EXIM Bank พิจารณาจัดสรรสินเชื่อพิเศษให้ผู้ประกอบการส่งออกข้าว เพื่อกระตุ้นการรับซื้อและเก็บสต็อกข้าวจากเกษตรกร และเร่งรัดการซื้อข้าวตามสัญญาในประเทศจีน ปริมาณ 280,000 ตัน และเปิดตลาดส่งออกใหม่ที่แอฟริกาได้ เพื่อดึงอุปทานออกจากตลาด.





**ปีกองเกษตรลดระดับสู่ปีกองแดง**  
**“ข้าว-มัน” ทุบ จับตา “ปาล์ม” คิวต่อไป**  
**รัฐสู้! อดมาตรการดันราคา-เร่งส่งออก**

ปีที่แล้ว กระทรวงพาณิชย์ประกาศความสำเร็จเป็น “ปีกอง” สินค้าเกษตร หลังราคาสินค้าเกษตรทุกรายการปรับตัวสูงขึ้น เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งประเทศกว่า 2 แสนล้านบาท แต่มาปีนี้ เพิ่งผ่านไปแค่ไม่ถึง 2 เดือน ราคาสินค้าเกษตรพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ ผลผลิตที่เริ่มออกสู่ตลาด ประสบปัญหาราคาตกต่ำแทบจะทุกตัว คำประกาศที่จะสร้างปีกองสินค้าเกษตรให้ไปต่ออีกปี ดูเหมือนจะเริ่มไกลเกินจริง และยิ่งเห็นสัญญาณอาจจะต้องลดระดับเหลือแค่ “ปีกองแดง” สินค้าเกษตรด้วยซ้ำ

ปีนี้ผลผลิตสินค้าเกษตรที่เริ่มออกสู่ตลาดเป็นตัวแรกๆ คือ มันสำปะหลัง ปรากฏว่าเปิดตัวได้ไม่สวยเท่าไรนัก เพราะราคาตกกว่า 50% จากปีที่ผ่านมา โดยช่วงที่ผลผลิตออกแรกๆ ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567 ราคาตกลงมาอยู่ที่ประมาณ 2 บาทบวกลบ จากนั้นราคาลดลงต่ำกว่า 2 บาท กระทรวงพาณิชย์ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังปี 2567/68 จำนวน 4 มาตรการ วงเงิน 368 ล้านบาท

โดยมาตรการที่จะนำมาใช้ ได้แก่การชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อก สินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลัง สนับสนุนการแปรรูปมันสำปะหลังโดยสนับสนุนเครื่องสับมัน และการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก แต่ปรากฏว่ามาตรการไม่ได้ผล ราคามันสำปะหลังยังคงลดลงต่อเนื่อง จนเกษตรกรใน จ.กาญจนบุรี เริ่มที่จะหนอนไม่ไหว และได้ออกมาประท้วง เพราะราคาตกต่ำลงมาก ทำให้เกษตรกรขาดรายได้ที่ใกล้กรัม (กก.) ละ 1 บาทเท่านั้น ทำให้กระทรวงพาณิชย์ต้องประสานโรงแป่งรายใหญ่จาก จ.นครราชสีมา และชัยภูมิ เข้าไปรับซื้อในราคานำตลาด กก.ละ 2 บาท ซึ่งราคาตอนนั้น เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 1.60-1.70 บาท

**ราคามันต่ำสุดรอบ 20 ปี**

สำหรับสถานการณ์ราคามันสำปะหลังล่าสุด ณ วันที่ 24 ก.พ. 2568 เฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ 1.90-2.20 บาท/กก. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.25-3.75 บาท/กก. และบางพื้นที่ราคายังไม่กระเด้งขึ้น อย่างในพื้นที่ จ.นครราชสีมา นางทองเปรม ปานสวัสดิ์ สมาชิกผู้ปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา บอกว่าปัจจุบันมันสำปะหลังเชื่อแป้ง 25% ราคา กก.ละ 1.90 บาท เชื่อแป้ง 17% เหลือ กก. ละ 1.50 บาทเท่านั้น ถือว่าต่ำสุดในรอบ 20 ปี ขายไปก็ขาดทุน เพราะต้นทุนสูงขึ้น ทั้งค่าเกี่ยว ค่าตัด ค่าปุ๋ย ค่าขน ค่ารถบรรทุก รวมๆ แล้ว ต้นทุนตก กก.ละ 2.25 บาท ขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ขาย เกษตรกรหลายรายจึงไม่ขุดมันขาย ปล่อยให้ตายคาไร่ไป น่าจะมีมันที่ยังไม่ขุดเกิน 50%

**“พาณิชย์” เร่งขาย-กระตุ้นซื้อมัน**

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นความต้องการซื้อมันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดทีมเดินทางไปขายมันสำปะหลังที่เซี่ยงไฮ้ และเฉิงตู เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ขายได้ 4.4 แสนตัน มูลค่า 5,314.95 ล้านบาท คิดเป็นหัวมันสด 1.68 ล้านตัน และยังได้ลงนาม MOU ซื้อขายมันสำปะหลังระหว่างผู้ประกอบการไทยกับ COFCO ปริมาณ 5.4 แสนตัน มูลค่า 3,489 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณหัวมันสด 1.28 ล้านตัน รวมเป็น 9.8 แสนตัน มูลค่า 8,083 ล้านบาท คิดเป็นหัวมันสดในประเทศ 2.98 ล้านตัน

ส่วนในประเทศ กรมการค้าภายในได้ผนึกกำลังกับหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ผลักดันให้ภาคปศุสัตว์และผู้ผลิตอาหารสัตว์ใช้มันเส้นในการเลี้ยงสัตว์และทำอาหารสัตว์เพิ่มมากขึ้น ตั้งเป้ารับซื้อ 1 ล้านตัน คิดเป็น 2.5 ล้านตันหัวมันสด เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อมันสำปะหลัง

**เร่งดันส่งออกผลักดันราคา**





ต่อมา นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ข่าวความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกมันสำปะหลังไปจีน หลังจากมีการลงนามสัญญาซื้อขายและลงนาม MOU ว่าได้รับรายงานจากกรมการค้าต่างประเทศ เดือน ม.ค.2568 มีการอนุญาตให้ส่งออกมันเส้นและมันอัดเม็ดแล้ว ปริมาณ 871,575 ตัน มูลค่า 5,333 ล้านบาท โดยปริมาณคิดเป็น 89% ของปริมาณที่ลงนามซื้อขายและลงนาม MOU รวมกันจำนวน 9.8 แสนตัน และดูดซบหัวมันสดในประเทศได้กว่า 2.07 แสนตัน และยังเป็นที่น่ายินดี คือ มีการส่งออกไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ที่เป็นตลาดใหม่ของจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วย พร้อมระบุว่า การส่งออกปริมาณที่มากดังกล่าว จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาหัวมันสดในประเทศปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้ หากรวม 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) มีการอนุญาตส่งออกมันสำปะหลังกว่า 1.05 ล้านตัน มูลค่ารวมกว่า 6,500 ล้านบาท ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการไปจีน โดยได้รับแรงหนุนจากการซื้อไปผลิตเป็นอาหารสัตว์เหมือนช่วงเดือน ม.ค.2568 ที่ผ่านมา

ขณะที่กรมการค้าภายใน ได้รายงานผลจากความร่วมมือการผลักดันให้ภาคผู้ผลิตและผู้ผลิตอาหารสัตว์ใช้มันเส้นในการเลี้ยงสัตว์และสุตรอาหารสัตว์มาก พบว่า ผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ ได้มีการใช้มันเส้นมาผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค. 2567 ถึง 15% และจะเพิ่มขึ้นอีก 15% ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม แม้จะส่งออกได้มากขึ้น ผู้ผลิตอาหารสัตว์ใช้มันเส้นมากขึ้น แต่ปรากฏว่าสถานการณ์ด้านราคายังไม่กระตือรือร้น โดยราคาเฉลี่ยทั้งประเทศยังคงอยู่ที่ กก.ละ 1.90-2.20 บาท

### ชาวนาปรับราคาทุบแรง

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกเจ้าหน้าปรีซึ่งเป็นสินค้าเกษตรสำคัญอีกรายการหนึ่ง โดยปี 2568 คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวหน้าปรีจะมีปริมาณ 6.5 ล้านตัน และขณะนี้ผลผลิตได้เริ่มทยอยออกสู่ตลาด เริ่มจากผลผลิตในพื้นที่ภาคตะวันออก ตามด้วยผลผลิตในกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

ในช่วงต้นฤดูกาล ชาวนา จ.ฉะเชิงเทรา ออกมาโวยวายว่าขายข้าวเปลือกได้ราคาต่ำแค่ 7,400-7,800 บาทต่อตัน จากราคาเฉลี่ยปี 2567 อยู่ที่ 11,000 บาทต่อตัน จากนั้นชาวนา จ.พระนครศรีอยุธยา ก็เสี่ยงถึงรัฐบาลว่าขายข้าวได้ราคาต่ำเหมือนกันแค่ 6,800 บาทต่อตัน นักสุดชาวนา จ.นครสวรรค์ บอกว่า ขายได้เพียงแค่ 5,400-6,500 บาทต่อตันเท่านั้น ซึ่งราคาที่ขายได้ ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยปี 2567 เกือบ 50% เลยทีเดียว

### ชาวนาบุกพาณิชย์-ทำเนียบ

เมื่อราคาไม่กระตือรือร้น ชาวนาได้เดินทางไปยังกระทรวงพาณิชย์ เพื่อยื่นขอเรียกร้องขอให้มีการประกันราคา หรือรับจำนำที่ตันละ 1-1.2 หมื่นบาท ขอให้ช่วยเรื่องปัจจัยการผลิต ช่วยเรื่องชุดเซี่ยเรื่องการงดเผาตอซังฟางข้าว และการเยียวยากรณีเป็นพื้นที่รับน้ำ และได้ไปเรียกร้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามด้วยทำเนียบรัฐบาล จน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ไปเร่งทามาตรการดูแลราคาข้าวเปลือกให้กับชาวนาอย่างเร่งด่วน



**ออก 7 มาตรการเร่งด่วนช่วย**

ผลพวงจากชวนาประท้วง ทำให้นายพิชัยต้องสั่งการเร่งด่วนให้ดำเนิน 7 มาตรการ เพื่อดูแลราคาข้าวในเบื้องต้น โดย 1. สั่งการให้กรมการค้าภายในเร่งประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด ในวันที่ 20 ก.พ.2568 เพื่อพิจารณา มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ก่อนเสนอให้คณะกรรมการนโยบาย และบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) พิจารณา

2. เปิดตลาดนัดข้าวเปลือกใน 20 จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น คาดว่าราคาข้าวเปลือก จะเพิ่มขึ้น 100-200 บาทต่อตัน โดยเริ่มที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 16-20 ก.พ.2568 ไปแล้ว และจะจัดอีก 14 ครั้ง จนถึง เดือน เม.ย.2568

3. ขยายตลาดส่งออก โดยได้เตรียมจัดคณะผู้แทนการค้าข้าว เดินทางไปแอฟริกาใต้ เพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ส่งออกข้าว 300,000 ตัน มูลค่ากว่า 5,250 ล้านบาท เพื่อเพิ่มอุปสงค์ในตลาดโลก

4. ผลักดันการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G2G) กับจีน อีก 280,000 ตัน เพื่อลดอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศ

5. สนับสนุนสินเชื่อพิเศษ โดยหารือกับ EXIM Bank เพื่อให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกข้าว ช่วยให้ผู้สามารถรับซื้อ และสต็อกข้าวจากเกษตรกรได้มากขึ้น

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดข้าวไทยในเวทีสากล ผ่านงานประชุม Thailand Rice Convention (TRC) โดยจะเชิญ ผู้ซื้อ ผู้นำเข้าข้าวจากทั่วโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและเจรจาธุรกิจ

7. ขยายตลาดส่งออกกระษะยาว โดยมุ่งเปิดตลาดใหม่ใน สหรัฐฯ ยุโรป และฟิลิปปินส์ และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวไทย

**สส.เพื่อไทยขัดเอาแต่หัวรินอก**

ขณะที่กักด่าน ฝ่ายการเมืองนำโดย สส.พรรคเพื่อไทย ได้ออกมายืนยันพิชัย โดยกล่าวหาว่าไม่สนใจดูแลราคาสินค้าเกษตรปล่อยให้สินค้าเกษตรหลายตัวราคาตกต่ำ ทั้งมันสำปะหลัง และข้าวเปลือกเจ้า โดย สส. ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เข้ามา มาก ขอให้เร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพราะไม่เช่นนั้น จะส่งผลกระทบต่อฐานเสียง และมีปัญหาใหญ่ตามมา พร้อมกับระบุว่าไม่สนใจแก้ปัญหาเพราะมีว่แต่เดินทางไปต่างประเทศ

**เคาะ 3 มาตรการช่วยเหลือ**

ต่อมานายพิชัยได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2568 ได้อนุมัติ 3 มาตรการดูแลราคาข้าวเปลือกเจ้าหน้าปี 2568 จำนวน 3 มาตรการ ใช้งบประมาณรวม 1,893.53 ล้านบาท ได้แก่

1. สินเชื่อชะลอนาปรัง ช่วยค่าฝากเก็บ 1,500 บาทต่อตัน หากเกษตรกรเก็บไว้ในยุ้งฉางของตัวเอง และได้ 1,000 บาทต่อตัน หากเก็บที่สหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้ 500 บาทต่อตัน ต้องเก็บข้าวไว้ 1-5 เดือน เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน ใช้งบประมาณ 1,219.13 ล้านบาท

2. ชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการโรงสี 6% ต้องเก็บสต็อกไว้ 2-6 เดือน และต้องซื้อข้าวสูงกว่าราคาตลาด 200 บาทต่อตันขึ้นไป เป้าหมาย 2 ล้านตัน ใช้งบประมาณ 150 ล้านบาท

3. เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก โดยรัฐสนับสนุนค่าบริหารจัดการ 500 บาทต่อตัน และผู้ประกอบการต้องรับซื้อข้าวสูงกว่าตลาด 300 บาทต่อตัน เป้าหมาย 3 แสนตัน ใช้งบประมาณ 524.40 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีมาตรการกระตุ้นการบริโภค โดยร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงและโมเดิร์นเทรด จัดทำ ข้าวถุงราคาประหยัด เป้าหมาย 500,000 ตัน ซึ่งจะช่วยให้ซัพพลายเอ้อได้อีกทางหนึ่ง

**เกษตรกรไม่พอใจ-คัดค้าน**

ทันทีที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศมาตรการดูแลราคาข้าวเปลือก

เจ้าหน้าปรั้ง สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย โดยนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และนายเสวียงศักดิ์ ตาปนานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ได้ออกแถลงการณ์คัดค้าน โดยระบุว่า มาตรการดังกล่าวจะเกิดผลเสียต่อการใช้งบประมาณ เปิดช่องให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบาย มีความไม่พร้อมขององค์ประกอบสถาบันที่เข้าร่วม และมาตรการไม่ตรงตามความเดือดร้อนของเกษตรกร จึงขอให้ทบทวนและวางมาตรการใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือข้าวนาปรัง ปี 2568 ดังนี้

1. ขอให้ภาครัฐพิจารณา มาตรการประกันราคาผลผลิตข้าวเปลือกเจ้าในฤดูนาปรังปีการผลิต 2568 โดยความชื้นไม่เกิน 15% ราคาไม่ต่ำกว่า 12,000 บาท/ตัน ความชื้นไม่เกิน 25% ราคาไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/ตัน
2. ขอให้ภาครัฐพิจารณา มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีงดเผาตอซังฟางข้าว ไร่ละ 500 บาท ตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้
3. ขอให้ภาครัฐควบคุมปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยา และน้ำมัน เชื้อเพลิง
4. ขอให้ภาครัฐพิจารณาหาแนวทางชดเชยพื้นที่เกษตรกรที่ ใช้เป็นทุ่งรับน้ำ ตามที่เกษตรกรร้องขอ
5. ขอให้ภาครัฐพิจารณาโครงการไร่ละ 1,000 ให้ยังคงเดิม อันเป็นการวางมาตรการความเสี่ยงในเรื่องต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการต่างๆ ภาครัฐต้องพิจารณาถึงกลุ่มเกษตรกรที่ทำการเก็บเกี่ยวไปแล้ว ให้ได้รับสิทธิในมาตรการดังกล่าวทุกมาตรการโดยเท่าเทียมกัน

**นบข.ไฟเขียวมาตรการไร่ละพัน**

แม้ชาวนาจะคัดค้าน แต่กระทรวงพาณิชย์ยืนยันที่จะใช้ 3 มาตรการที่นบข.ด้านการตลาดอนุมัติ เป็นมาตรการในการดูแลราคาข้าวเปลือกเจ้าหน้าปีต่อไป โดยให้เหตุผลว่า ชาวนาจะขายข้าวได้เงิน 9,500-10,000 บาทแน่นอน แต่ต้องเป็นข้าวความชื้น 15% ที่ขณะนี้ราคา 8,500 บาทต่อตัน เพราะจะได้ค่าฝากเก็บ 1,500 บาท หากเก็บไว้ในยุ้งฉางของตัวเอง และได้ 1,000 บาท หากฝากไว้กับสหกรณ์ เมื่อรวมกับค่าข้าว ก็จะได้เงินตามเป้าที่กำหนดไว้

ส่วนการประชุมอนุ นบช. ด้านการผลิต ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบเสนอ ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของชาวนาที่ขอให้ชดเชยการงดเผาตุนละ 500 บาท แต่ที่ประชุมไม่อนุมัติ เพราะใช้งบประมาณสูงกว่า 3.7 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในการประชุม นบช. วันที่ 26 ก.พ.2568 ได้มีมติอนุมัติมาตรการดูแลข้าวเปลือกเจ้านาปรังปี 2568 โดยเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปรัง ปี 2568 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้งบประมาณ 2,800 ล้านบาท และยังให้ตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินการด้านการพัฒนาการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่วน 3 มาตรการที่อนุ นบช. ด้านการตลาด เห็นชอบไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ จะมีการนำผลสรุปทั้งหมด เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติต่อไป

### จับตอปาล์มคิวต่อไป

สำหรับสินค้าเกษตรตัวถัดไป ที่มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาด้านราคา ก็คือ ปาล์มน้ำมัน โดยช่วงต้นเดือน ม.ค.-ก.พ.2568 ราคาปาล์มทรงตัวสูงในระดับ 9.00-10.40 บาทต่อกก. แต่เนื่องจากผลผลิตกำลังจะออกสู่ตลาด โดยเดือน ก.พ.2568 คาดว่าผลผลิตจะออกปริมาณ 1.395 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10-15% และตั้งแต่เดือน มี.ค.-เม.ย.2568 ผลผลิตจะออกมากกว่านี้อีก เพราะเข้าสู่ฤดูกาลปาล์มแล้ว

จากสถานการณ์ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ คาดการณ์ว่า แรงกดดันต่อราคาน้ำมันปาล์มดิบ ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญของการผลิตน้ำมันปาล์มขวด จะปรับตัวลดลง และทำให้ราคาน้ำมันปาล์มขวด ที่เคยพุ่งขึ้นไปถึงราคาขวดละ 65 บาท ปรับตัวลดลงมา แต่ในทางกลับกัน ผลจากการที่ผลผลิตออกมาก ลานแพ และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม อาจจะรับผลผลิตเข้าไม่ทัน ก็จะเกิดปัญหาการติดคิว และแน่นอนว่า จะส่งผลกระทบต่อราคาปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรจะขายได้

ทั้งนี้ ราคาปาล์มน้ำมันเคยขึ้นไป กก.ละ 10.40 บาท และเกือบแตะ กก.ละ 11 บาท แต่ขณะนี้ ราคาปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ กก.ละ 6.80-8.10 บาท ลดลงมาแล้ว 20-35% เป็นการส่งสัญญาณให้ระวัง เพราะนี่แค่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฤดูกาลปาล์ม ผลผลิตยังไม่ออกเต็มที่ หากออกเต็มที่แล้ว ราคาจะไปสุดที่จุดไหน จะตั้งเป็นลิฟต์ขาดหรือไม่ เป็นเผื่อกร้อนอยู่ในมือกระทรวงพาณิชย์ อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตา .





เกษตรวันนี้.....● สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร คาดการณ์ว่าปีนี้จะแล้งสาหัสกว่าปีที่ผ่านมา เพราะฝนไม่ได้ตกมากอย่างที่คาดไว้ ด้วยความห่วงใยชาวสวนจึงขอให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือกับภัยแล้งปีนี้ให้ดี รักษาสวนของเราเอาไว้ให้ได้เพราะเราเสียเงินลงทุนมาเยอะแล้ว ขออย่าประมาทแม้ว่าสวนจะอยู่ติดแม่น้ำ ติดอ่างเก็บน้ำ.....● แต่ทุกแหล่งน้ำก็มีโอกาสแห้งขอดได้เพราะหลายสวนก็จ้องดูน้ำจากแหล่งธรรมชาติก่อนเช่นกัน โดยต้องเตรียมแหล่งกักเก็บน้ำไว้ในสวนของเราเอง ถ้าเรามีสวน 10 ไร่ ควรขุดสระไว้ 1 ไร่ สระ 1 ไร่ถ้าขุดลึก 6 เมตร จะเก็บน้ำได้ 9,600 ลูกบาศก์เมตร(คิว)สมมุติว่าทุเรียน 1 ต้นต้องการน้ำวันละ 100 ลิตร ทุเรียน 1 ไร่ มี 25 ต้น จะต้องใช้น้ำไร่ละ 2,500 ลิตร 10 ไร่ต้องใช้น้ำ 25,000 ลิตรหรือ 25 คิว.....● ดังนั้นถ้าเรามีน้ำเก็บอยู่ 9,600 คิว เราจะมีน้ำใช้ได้ 384 วัน หักลบที่ระเหยไปบ้างก็ยังเพียงพอ แต่เรื่องน้ำ “ขอให้เหลือดีกว่าขาด” นอกจากนี้อยากให้ปรับเปลี่ยนระบบน้ำเป็นแบบมินิสปริงเกอร์ที่ช่วยประหยัดน้ำ พอเริ่มเข้าฤดูแล้งให้หาวัสดุคลุมโคน เช่น ฟางข้าว ทะลายปาล์ม ช่วยรักษาความชื้นในดิน ด้วยความห่วงใยในปัญหาภัยแล้งปีนี้.....● **นายกะหล่ำปลี**

## ธกส.สุพรรณบุรีเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรกรกรมยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทรงพร ขงโย ผอ.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก ธ.ก.ส. ร่วมกับ นายเอนก ไชยวุฒิ ผช.ผอ.ธ.ก.ส.สุพรรณบุรี นายพัลลภ อ่อนศรี พนักงานพัฒนาลูกค้า 9 สำนักงาน ธ.ก.ส.สุพรรณบุรี นายมนตรี เกียรติกสิกร พนักงานพัฒนาลูกค้า 8 สำนักงาน ธ.ก.ส.สุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรกรมยั่งยืน วิชาทฤษฎีชุมชนสวนกล้วยอุ้มทอง และเปิดโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ ระยะที่ 2 ตามนโยบายของรัฐบาล 3 ลด 3 เพิ่ม 3 สร้าง ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ โดยมี น.ส.สุดาวรรณ สิริวิเศษ ประธานกลุ่มวิชาทฤษฎีชุมชนสวนกล้วยอุ้มทอง ร่วมกับ นายชาติรักรัทธิธรรม ที่ปรึกษากลุ่มฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงไส้เดือน ระบบโรงเรือนประหยัดพื้นที่ โรงเรือนปลูกผักชนิดต่าง ๆ พร้อมนำเยี่ยมชมแปลงเกษตรกร และโรงเรือนต่าง ๆ ให้กับสมาชิกวิชาทฤษฎีชุมชนสวนกล้วยอุ้มทอง รวมถึงเกษตรกรลูกหนี้รายย่อย ธ.ก.ส. ที่เข้ารับการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้า 120 ราย ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรกรมยั่งยืน วิชาทฤษฎีชุมชนสวนกล้วยอุ้มทอง เลขที่ 11 หมู่ 14 บ้านเนินสมบัติ ต.จรเข้สามพัน อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี

นายทรงพร กล่าวว่า สำนักงาน ธ.ก.ส.สุพรรณบุรี ได้เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรกรกรมยั่งยืน วิชาทฤษฎีชุมชนสวนกล้วยอุ้มทอง เพื่อการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ ในการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพเดิม และสร้างอาชีพเสริมของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยง ลดความเสียหาย เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต เพิ่มมาตรฐานผลผลิต และผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความสามารถในการชำระหนี้ เพิ่มทักษะของเกษตรกรให้สามารถนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ในการประกอบอาชีพ ให้มีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน และรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อ



คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนงานราชการ ในการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเดิม เสริมอาชีพใหม่ เปลี่ยนวิถีคิด ปรับวิธีทำ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ให้ความรู้ทางการเงิน การวางแผนการผลิต ฝึกอาชีพเสริมระยะสั้น

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ถือว่าได้รับโอกาสทองในการพักชำระหนี้ และการส่งเสริมให้มีทุนหมุนเวียน จากการศึกษาต้องรวบรวมเงินส่วนหนึ่งมาชำระหนี้ ก็จะได้เอาเงินนั้นไปปรับปรุงแปลงเกษตร หรือไปต่อยอดงานอาชีพให้เกิดสภาพคล่อง สามารถวางแผนการเงิน จัดการเงินดอกเบี้ย เงินต้น โดยไม่เสียเครดิต เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.



## อำนาจเจริญ เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่สนับสนุนการจัดงาน มอบพันธุ์พืช พันธุ์ปลา และสารชีวภัณฑ์ แก่ผู้นำชุมชนที่เป็นตัวแทนเกษตรกร เอกสารสิทธิ สป.ก.แก่เกษตรกร และเยี่ยมชมนิทรรศการ พบปะเกษตรกรที่ใช้บริการ โดยมี นายฤทธิไกร สายสุด นายอำเภอ พนา นายไพศาล แก้วบัตรดี เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมพิธี และเข้ารับบริการจากหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มาออกนิทรรศการให้บริการด้านการเกษตรแบบครบ

วงจร ที่ โรงเรียนหนองสูงโคกกลาง ต.ไม้กอลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 13 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกยางพารา คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกหม่อนไหม คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย สป.ก.และคลินิกอื่นๆ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพดี และ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และกลุ่ม Smart Farmer /Young Smart Farmer และ การประชาสัมพันธ์สินค้า ดีเด่น ดัง ของอำเภอพนา โดยมี เกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการมากกว่า 200 ราย